

ขอแนะนำ 3 หลักสูตรคุณภาพ! ด้านการบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริต

การอบรม “กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” (หลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมของแต่ละบริษัทและพนักงานในการป้องกันการคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงพัฒนาแนวทางการจัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) ตามประเมิน 71 ข้อของ CAC และได้นำหลักการ ISO 37001 (มาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน) มาใช้ในการสอบทานแนวทางการประเมินความเสี่ยง กระบวนการจัดทำกระดาษทำการ การรายงานและอื่น ๆ ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับบริษัทที่ยื่นขอ Certify Anticorruption ยังคงยื่นแบบ e-document ไปก่อน

รูปแบบการอบรมของหลักสูตรนี้ มีทั้งการบรรยายและกิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานการควบคุมภายในและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การอบรม “การบริหารความเสี่ยง” ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 2 วัน)

ความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงคือการมองไปในอนาคตและประเมินว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบทำให้การดำเนินธุรกิจไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากพบว่าองค์กรมีความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ผู้บริหารจะต้องกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและนำแผนนั้นไปปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามและรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการทราบ การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework โดยอธิบายองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนในทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจในหลักการและแนวคิดที่สำคัญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การอบรม “การบริหารความเสี่ยง” ขั้น Advance (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ที่นำแนวคิดและเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) การกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ทราบหลักการของการบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐานแล้ว หรือได้ทำกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในองค์กรแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือผู้ที่ต้องการทราบเทคนิคเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง

เพราะความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หรือ Strategic Risk คือ ความเสี่ยงที่แผนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท หรือความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ของบริษัท ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จึงมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท การกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กร องค์กรควรคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หรือ Risk Appetite ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก หรือ Key Risk Indicator: KRI เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น และสามารถช่วยติดตามสถานะของความเสี่ยง การกำหนด KRI ที่ดีควรทำการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause Analysis) อีกด้วย

สำหรับทั้ง 3 หลักสูตร สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสภาฯ หรือแจ้งความสนใจเข้าร่วมอบรมได้ที่อีเมล training@fap.or.th หรือโทร. 02 685 2559 โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง บริษัท อีเมล เบอร์ติดต่อ และชื่อหลักสูตรที่ท่านสนใจ โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะส่งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป..